

Số: **694** /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày **25** tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

**Bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của
HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư các chương trình, dự án
trên địa bàn tỉnh**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Thông báo số 19/TB-HĐND ngày 05/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 11/11/2020, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 662/BC-UBND về kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề và kết luận phiên giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh.

UBND tỉnh báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Về nâng cao chất lượng đấu thầu trong lĩnh vực quy hoạch; quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng:

- Đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh:

Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, nhằm hạn chế sự chông chéo giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch các ngành, lĩnh vực, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 907/QĐ-TTg ngày 29/6/2020), theo đó đã tích hợp 24 nội dung đề xuất về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong công lập quy hoạch. Hiện nay đang hoàn thiện các bước theo đúng quy định, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Quý IV/2021.

- Đối với quy hoạch xây dựng:

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 23/7/2019 và nhiều Văn bản chỉ đạo về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường đô thị và chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, thực hiện điều chỉnh quy hoạch nông thôn.

Các cơ quan chuyên môn cũng thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các địa phương về tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây

dựng; cấm mốc giới và quản lý hồ sơ cấm mốc giới; chỉ giới xây dựng; ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; thực hiện việc rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định; lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, triển khai thực hiện Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ.

Các địa phương đã tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đảm bảo đáp ứng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn theo Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Qua đó, các đơn vị, địa phương đã nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực; thực hiện công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và cấm mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa để mọi tầng lớp nhân dân biết, giám sát và tổ chức thực hiện; nghiêm túc thực hiện việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh, mở rộng quy hoạch xây dựng. Trong giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh đã tiến hành lập mới và điều chỉnh 05 đồ án quy hoạch xây dựng đô thị (bao gồm: thị trấn Chợ Mới, thị trấn Bằng Lũng, thị trấn Yên Lạc, xã Vân Tùng và thành phố Bắc Kạn); 04 quy hoạch chi tiết (khu dân cư Bắc Sông Cầu, khu dân cư Đức Xuân 4, điểm du lịch Đền Thắm và cụm công nghiệp Huyện Tụng, thành phố Bắc Kạn).

Tăng cường vai trò của các cơ quan nhà nước và giám sát của nhân dân trong việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị và nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng; xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương, đặc biệt là việc san ủi, đào đắp đất gây mất cảnh quan môi trường tự nhiên và môi trường đô thị, không đúng theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Công tác đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch xây dựng cũng được quan tâm: Năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức 07 lớp tập huấn chuyên sâu một số lĩnh vực về đầu tư xây dựng cơ bản cho đối tượng cán bộ cấp xã tại 07 huyện (trong đó có lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quản lý trật tự xây dựng) nhằm nâng cao chất lượng quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng

UBND tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng đến tất cả các ngành, các cấp trên địa bàn toàn tỉnh, thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, có hiệu quả; ban hành Đề án Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020; đưa nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác đầu tư công vào chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ hằng quý, 06 tháng và 01 năm.

Qua đó, các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, chỉ đạo của UBND tỉnh. Thường xuyên tiến hành rà soát các quy định của tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng báo cáo UBND tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung một số quy định hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng.

3. Công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư

a) Công tác xây dựng, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời giao các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, báo cáo tình hình và tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu điều chỉnh, phân bổ dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản.

Việc phân bổ các nguồn vốn được UBND tỉnh triển khai ngay khi có chỉ tiêu giao vốn của trung ương để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện dự án. Kế hoạch vốn đầu tư công đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, qua đó tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đều đạt khá, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác quản lý vốn đầu tư công được tăng cường, thực hiện theo đúng quy định, qua đó đã khắc phục được tình trạng đầu tư giàn trải, chỉ ưu tiên vốn cho dự án cần thiết, cấp bách.

b) Công tác quản lý hoạt động đầu tư đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể:

- Chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án:

+ Trong giai đoạn 2016-2020, trong tổng kế hoạch vốn đầu tư 7.073,619 tỷ đồng, tỉnh đã triển khai thực hiện 461 dự án (không bao gồm các dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia), trong đó: 311 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, 150 dự án khởi công mới. Trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới, Hội đồng thẩm định và các Sở chuyên ngành đã tổ chức khảo sát thực tế, thẩm định, kiểm soát chặt chẽ quy mô và tổng mức đầu tư các dự án, đảm bảo phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn, phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó, các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Việc lập dự án, thiết kế, dự toán đã được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện, chất lượng hồ sơ có bước chuyển biến tích cực; công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán đã được các cơ quan thẩm định siết chặt, nâng cao chất lượng thẩm định. Trong 03 năm 2018-2020, các cơ quan chuyên môn về xây dựng từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tổ chức thẩm định 1.862 công trình, giá trị dự toán sau thẩm định giảm 252,207 tỷ đồng (tương ứng khoảng 3,8%), góp phần tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

- Công tác quản lý chi phí đầu tư được quản lý chặt chẽ, ngoài việc siết chặt các khoản mục chi phí đầu tư, giá vật liệu trong quá trình thẩm định các ngành cơ quan chuyên môn của tỉnh đã tăng cường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng, sử dụng bộ đơn giá Xây dựng cơ bản của tỉnh về việc xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình Chương trình 30a; tổ chức kiểm tra, khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng hàng quý, công bố chỉ số giá xây dựng theo quy định.

- Việc thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và tiết kiệm 5% dự toán phê duyệt đối với dự án khởi công mới năm 2018 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương:

+ Về tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ: Tổng số dự án thuộc đối tượng tiết kiệm 10% trong toàn tỉnh 13 dự án với tỷ lệ tiết kiệm trung bình 13,96% (trong đó: Có 08 dự án tiết kiệm đạt trên 10% và 05 dự án tiết kiệm dưới 10%); tổng giá trị tiết kiệm được là 345.940 triệu đồng. Trong đó, tiết kiệm được tập trung vào các giải pháp như: Kiểm soát chặt chẽ trong giai đoạn lập dự án 257,951 tỷ đồng; quá trình thẩm định 70,476 tỷ đồng; thông qua cạnh tranh giá dự thầu 17,513 tỷ đồng.

+ Về tiết kiệm 5% dự toán phê duyệt đối với dự án khởi công mới năm 2018 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: Tổng số dự án thuộc đối tượng tiết kiệm 5% trong toàn tỉnh 24 dự án với tỷ lệ tiết kiệm trung bình 3,24% (trong đó: Có 05 dự án tiết kiệm đạt trên 5%, còn lại 19 dự án tiết kiệm dưới 5%); tổng giá trị tiết kiệm được thông qua các giải pháp 3,686 tỷ đồng.

Trong đó, tiết kiệm được tập trung vào các giải pháp: Tiết kiệm thông qua việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu bảo đảm đúng quy định, đúng chính sách hiện hành 1,713 tỷ đồng; thông qua cạnh tranh giá dự thầu 1,221 tỷ đồng; không tính chi phí dự phòng yếu tố trượt giá đối với gói thầu có thời gian thi công dưới 06 tháng khi phê duyệt giá gói thầu 0,73 tỷ đồng.

- Về tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, tái định cư: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương kịp thời giải quyết những vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

- Về hạn chế việc điều chỉnh thiết kế - dự toán, điều chỉnh tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện dự án: Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán đã được siết chặt, chất lượng thẩm định được đảm bảo. Quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định kiểm tra, rà soát kỹ về quy mô sử dụng theo các tiêu chí đảm bảo hài hòa giữa tiêu chuẩn, dự báo ngành và điều kiện thực tế phát triển trong những năm gần nhất của địa phương, các giải pháp thiết kế, để đảm bảo quy mô dự án phải phù hợp với quy hoạch, mang tính khả thi, hiệu quả kinh tế. Các dự án được triển khai trong 02 năm gần đây đã cơ bản tuân thủ đúng về trình tự đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật đầu tư công và pháp luật về xây dựng, các vướng mắc trong đầu tư giảm so với những năm trước.

c) Về quyết toán dự án hoàn thành

UBND tỉnh luôn chỉ đạo quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng tiếp tục phát sinh các dự án hoàn thành vi phạm về thời gian quyết toán. Cụ thể:

- Số dự án được quyết toán từ năm 2017 đến hết tháng 6/2020 là 2.648 dự án công trình với tổng giá trị đề nghị quyết toán là 9.319,9 tỷ đồng, qua thẩm tra đã loại bỏ chi phí sai quy định góp phần giảm chi cho Ngân sách Nhà nước là 73,5 tỷ đồng.

- Việc chậm lập báo cáo quyết toán tại các chủ đầu tư đã từng bước được khắc phục. Năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn về giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quyết toán, đồng thời chỉ đạo biện pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn toàn tỉnh. Đến tháng 7/2020, số dự án chậm quyết toán tại cơ quan tài chính là 21 dự án, số dự án chậm lập báo cáo quyết toán tại chủ đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh là 12 dự án, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2017 (38 dự án).

- UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Các địa phương, chủ đầu tư trên cơ sở nguồn vốn kế hoạch năm được phân cấp, bố trí thanh toán dứt điểm đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; bố trí thu hồi vốn ứng trước, các dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm; ưu tiên thanh toán các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về đấu thầu; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư; tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chặt chẽ chất lượng thi công các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. Yêu cầu các chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, thường xuyên phối hợp với các địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tháo gỡ những vướng mắc, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Công tác đấu thầu

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu được tổ chức triển khai thực hiện tốt, đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, tăng cường tính minh bạch và cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà thầu, nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn

Công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực. Nhìn chung các đơn vị, chủ đầu tư đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước về đấu thầu, từ việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến tổ chức đấu thầu; các công trình cơ bản đã lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm, thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả; công tác đấu thầu qua mạng được triển khai sâu rộng đến các chủ đầu tư trên địa bàn, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu qua mạng có xu hướng tăng. Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu được các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm một phần ngân sách cho địa phương, đem đến hiệu quả cao hơn trong đầu tư. Việc nâng cao chất lượng đấu thầu đã góp phần đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện về hoạt động đấu thầu của các chủ đầu tư, đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có nhà thầu yếu kém bị cấm tham gia đấu thầu hoặc các nhà thầu chưa tốt để cập nhật và công bố trên trang Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, một số chủ đầu tư chưa kiểm tra, kiểm soát đầy đủ thông tin về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu, nên một số nhà thầu được chọn không đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia thực hiện dự án. Tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Vẫn còn có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.

5. Công tác bồi dưỡng, tập huấn

Công tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng được quan tâm. Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch và giao các ngành tổ chức 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ liên quan đến quản lý đầu tư công như: Nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị; nâng cao năng lực giám sát cộng đồng; bảo trì công trình; công tác đấu thầu và đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh. Các khóa đào tạo đã trang bị cho những người tham gia các kiến thức cơ bản và đào tạo những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong việc triển khai công tác đầu tư công, đồng thời đã trao đổi, thảo luận, giải quyết một số tình huống thường gặp trong quá trình triển khai thực hiện và phục vụ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vấn đề vướng mắc trong thực tế công tác.

6. Công tác giám sát đánh giá đầu tư

Thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và Thông tri số 25/2017/TTr-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 854 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và bầu 7.686 lượt thành viên Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Các Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại xã, phường, thị trấn đã tổ chức giám sát được 5.624 cuộc với 3.439 công trình được đầu tư (*bao gồm các công trình thuộc Chương trình 135, Chương trình 30a, Dự án 3PAD, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn do nhân dân đóng góp...*). Qua giám sát, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã phát hiện 205 công trình có dấu hiệu sai phạm, đã kiến nghị và được cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, các chủ đầu tư đã khắc phục sửa chữa kịp thời; một số ít dự án do tập kết vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã có ý kiến nhắc nhở kịp thời.

Xác định công tác giám sát và đánh giá đầu tư là một nội dung quan trọng của hoạt động đầu tư, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt đối với nhiệm vụ này bằng các văn bản chỉ đạo: Văn bản số 13/UBND-KTTH ngày 04/01/2016, Văn bản số 757/UBND-KTTH ngày 03/3/2016, Văn bản số 1307/UBND-KTTCKT ngày 19/3/2019; mở lớp tập huấn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư, góp phần tăng cường năng lực cho các chủ đầu tư về quản lý,

giám sát, đánh giá đầu tư. Đồng thời tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư¹, qua đó kịp thời chấn chỉnh các đơn vị thực hiện nghiêm túc về công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhìn chung công tác giám sát và đánh giá đầu tư đã góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư

Từ năm 2018 đến 2020, toàn ngành thanh tra đã tập trung thanh tra các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn toàn tỉnh. Qua thanh tra, các vi phạm chủ yếu được phát hiện liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán và điều chỉnh dự án đầu tư; công tác thi công nghiệm thu; công tác quản lý chi phí,... Qua đó đã có những kiến nghị với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các cơ quan liên quan chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong quản lý, điều hành, triển khai thực hiện dự án như đã nêu; thực hiện nghiêm túc các nội dung trong các Kết luận thanh tra. Đồng thời, thu hồi nộp ngân sách đối với những sai phạm về kinh tế được phát hiện qua thanh tra.

Công tác quản lý chất lượng công trình đã được các cơ quan chuyên môn về xây dựng tăng cường kiểm tra trong quá trình thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình. Từ năm 2018 đến 2020, các cơ quan chuyên môn về xây dựng từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 579 công trình và kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình, kiểm tra đột xuất hơn 700 lượt đối với hơn 600 công trình trên địa bàn tỉnh. Các công trình được kiểm tra cơ bản đảm bảo chất lượng và đều được chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng; trong 03 năm toàn tỉnh không có sự cố về chất lượng công trình.

Trên đây là báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Q. CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP (đ/c Chính, Nguyễn, Dũng);
- Lưu: VT, Việt Hà, Khởi, Hồng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đình Quang Tuyên

¹ Năm 2017, thực hiện giám sát các dự án cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững - 135 (đầu tư trong năm 2016) của xã Như Cỏ và Cao Kỳ, huyện Chợ Mới; danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo (Chương trình 30a) chuẩn bị đầu tư năm 2016 của huyện Ba Bể và một số danh mục công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND huyện Chợ Đồn làm chủ đầu tư. Năm 2019, thực hiện giám sát tại UBND huyện Pác Nặm; UBND huyện Ngân Sơn; UBND thành phố Bắc Kạn. Năm 2020, thực hiện giám sát trực tiếp tại UBND huyện Bạch Thông và UBND huyện Chợ Mới.